
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
วันพฤหัสบดีที่  11 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  

.......................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายอุเทน  เทียมกระโทก ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  (สมาชิกสภาฯ ม.5)  

2. นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.1) 
 3. นางสาวเพ่ิม  แฉล้มชาติ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ ม.2 
 4. นายสมพงษ์ อันศึกษา ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.4 
 5. นายสิงหา  สิงหาระโท  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.6 
  6. นายบุญมี  สถานเถื่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม.7 
 ๗. นายอุทัย  กัตโร  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.3)  
 
ผู้ไม่มาประชุม     
 

 -ไม่มี -  
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๒. นายสุพจน์  อาวุธพันธ์   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๓. นายสมบัติ  ทองแม้น    ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๔. นายแดง  อาวุธพันธ์    ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 5 . นายธัชชัย  โรจนวรางกูร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
 ๖. นางขวัญใจ  มณีบู่   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ๗. นางสาวสิริพร  ศรชัย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

๙. นางสาวนันทิยา  หอยสังข์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                     รักษาราชการแทน หวัหน้าส านกัปลดั  
 ๑๐. นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน 
      ผูอ้ านวยการกองชา่ง     

1๑. นายสมาย  หาญนิยม  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
1๒. นายสมนัด  แก้วก ากง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  

 1๓. นางสาวปราณี  แจดนวน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
เริ่มประชุม    เวลา  09.30 น. 

นายอุทัย  กัตโร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย   
เลขานุการสภาฯ บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม และได้เข้านั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว  

ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย           
ขอเชิญครับ 

       ………………………………… 
/เรียนท่าน... 



- 2 - 

นายอุเทน  เทียมกระโทก  เรียนท่านนายกองค์การบริการส่วนต าบลส้มป่อย รองนายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ส้มป่อย และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับ วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๑ สิงหาคม 2565 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมสภาฯ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเชิญครับ 

นายอุทัย  กัตโร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการสภาฯ ส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอแจ้งประกาศสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ดังนี้ครับ 

          ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
            เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
      สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                   --------------------------   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 ได้ก าหนดวันเริ่ม ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ให้ท า
เป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในท่ีประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มา
ประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้า
ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุม
อันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้น ก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุ   
อันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบ
ด้วย 

ดังนั้น จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ชั้น ๒ 

                                                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
 

                                                                 (ลงชื่อ) (นายอุเทน เทียมกระโทก) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลส้มปอ่ย  

 /เรียน... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก  เรียนรองประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อไป ผมก็ขอเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เลยนะครับ    

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีความจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินงานตามภารกิจที่เร่งด่วน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๖ -๒5๗๐) โดยแก้ไขปีที่
จะด าเนินการ ให้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  ซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๖ - ๒5๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในครั้งนี้ 
จะสามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน พ .ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย              
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๖ - ๒5๗๐) แก้ไขครั้งที่           
๑/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑)    

มติที่ประชุม    รับทราบ   

     ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหาร 
 ส่วนต าบลส้มป่อย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ .ศ. 2564 เมื่อเม่ือวันจันทร์ที่ 
30 พฤษภาคม 2565 ท่านเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น     

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ ใดเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ 

 
/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565           

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกฯ ยกมือ....... 6.......  เสียง            
ไม่เห็นชอบ........-.........เสียง   งดออกเสียง........-.......เสียง)   

  เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ 
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายอุเทน  เทียมกระโทก   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา   
ประธานสภาฯ  3.1 การพิจารณา เห็นชอบยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงิน

สะสม ประจ าปี 2565  จ านวน ๒ โครงการ 
     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยชี้แจง  
    รายละเอียดญัตติ เชิญครับ  

นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วม
ประชุม 
นายก อบต.ส้มป่อย และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอชี้แจงรายละเอียด 
 แบบขอเสนอญัตติ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

                                               วันที่  3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๕ 

เรื่อง   ขอเสนอญัตตยิกเลิกโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าป ี   
     ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์ ต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย มีความประสงค์ขอ ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒ โครงการ 

หลักการ 
เพ่ือขอยกเลิก โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ประจ าปี 

๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ที่อนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย             
เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านน้อยสะแกกวน  
                          หมู่ที่ ๓  

๒. โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านโคกตะคร้อ (สายสามแยกนา  
นางสมจิตร  กว่างสนิท เชื่อมต าบลหูท านบ  อ าเภอปะค า) หมู่ที่ ๗ 

/เหตุผล... 
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      เหตุผล 
๑. ขออนุมัติยกเลิก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น           

บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ ๓ เนื่องจากฝายน้ าล้นดังกล่าว ช ารุดเกินกว่าจะ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

๒. ขออนุมัติยกเลิก โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านโคกตะคร้อ 
(สายสามแยกนานางสมจิตร  กว่างสนิท เชื่อมต าบลหูท านบ  อ าเภอปะ
ค า) หมู่ที่ ๗ เนื่องจากสภาพถนนในปัจจุบันเป็นถนนดิน จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านโคกตะคร้อ (สายสามแยก
นานางสมจิตร  กว่างสนิท เชื่อมต าบลหูท านบ  อ าเภอปะค า) หมู่ที่ ๗  
ดังกล่าวได ้

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อยเพื่อพิจารณายกเลิกโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ จ านวน 2 รายการข้างต้น และบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2565 ในวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๕ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                               อดศัิกดิ์  นาวสีัมพันธ ์

                                (นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 

นายอุเทน  เทียมกระโทก    ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ได้ชี้แจงรายละเอียด                     
ประธานสภาฯ    ญัตติการพิจารณาเห็นชอบ ยกเลิกโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
     ประจ าปี 2565 จ านวน ๒ โครงการ / ผมจะขอความเห็นและมติที่ประชุม           
     ไปทีละโครงการนะครับ  
     สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการ 
    พิจารณาเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม                
    ฝายน้ าล้น บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ 3 ต าบลส้มป่อย อ าเภอ โนนดินแดง 
    จังหวัดบุรีรัมย์ หรือไม่ครับ 

    หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรืออธิปรายแล้ว ผมขอมติที่ 
   ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุง
   ซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ 3 ต าบลส้มป่อย                    
   อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอได้โปรดยกมือขึ้น ครับ  (สมาชิกฯ ยกมือ....... 6.......  เสียง                         
ไม่เห็นชอบ.........-.........เสียง   งดออกเสียง......-.........เสียง)   

    เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ ๑  
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ 3 ต าบล
   ส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ยกเลิกโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม           
ฝายน้ าล้น บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ 3 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมยด์้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

/ต่อไปโครงการที่ 2... 
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ต่อไปโครงการที่ 2  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับ
การพิจารณาเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ 2 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้าน
โคกตะคร้อ (สายสามแยกนานางสมจิตร  กว่างสนิท เชื่อมต าบล หูท านบ 
อ าเภอปะค า) หมู่ที่ 7 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
หรือไม่ครับ 

หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรืออธิปรายแล้ว ผมขอมติที่
ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ 2  โครงการขยาย
ถนน ค.ส.ล. บ้านโคกตะคร้อ (สายสามแยกนานางสมจิตร กว่างสนิท 
เชื่อมต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า) หมู่ที่ 7 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกฯ ยกมือ....6..... เสียง              
ไม่เห็นชอบ........-..........เสียง   งดออกเสียง........-.......เสียง)   

เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบ ยกเลิกโครงการที่ 2  
โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านโคกตะคร้อ (สายสามแยกนานางสมจิตร 
กว่างสนิท เชื่อมต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า) หมู่ที่ 7 ต าบลส้มป่อย อ าเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ยกเลิกโครงการที่ 2  โครงการขยายถนน ค.ส.ล. 
บ้านโคกตะคร้อ (สายสามแยกนานางสมจิตร กว่างสนิท เชื่อมต าบลหู
ท านบ อ าเภอปะค า) หมู่ที่ 7 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายอุเทน  เทียมกระโทก    3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
ประธานสภาฯ    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 1) ขั้นรับหลักการ 

ก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย จะเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ผมขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิญครับ 

นายอุทัย  กัตโร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านฯ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
        การพิจารณาญัตตริ่างข้อบญัญัติวาระทีห่นึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนัน้ พอสมควร
แล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

นายอุเทน  เทียมกระโทก    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบในการพิจารณาร่าง            
ประธานสภาฯ    ข้อบัญญัติงบประมาณฯ แล้วนะครับ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลส้มป่อย ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ และ แถลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญครับ 

/เรียน... 
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นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์         เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
นายก อบต.ส้มป่อย และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอ ชี้แจงรายละเอียดญัตติและ แถลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

แบบขอเสนอญัตติ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

                                         วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2565 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  

ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์ ต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2563 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณมีดังนี้ 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการ
รายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
น าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 
15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจ
ก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย
ของสภาท้องถิ่นและกา รพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย เพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566 และบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2565 ในวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                               อดศัิกดิ์  นาวสีัมพันธ ์

                                (นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย  จึงขอชี้แจงให้ท่าน  ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 26,723,493.72 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 6,479,986.54 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,717,749.11 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

  2.1 รายรับจริง จ านวน 26,553,956.41 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 22,544.14 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จ านวน 86,752.73 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 104,235.34 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และกิจการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด/รายได้
อ่ืน ๆ 
                                                             
 

จ านวน 42,496.00 บาท 
 
/หมวดรายได้… 

 



ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วนได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป เชิญครับ 

นางสาวนันทิยา  หอยสังข์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รก.หัวหน้าส านักปลัด และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนันทิยา  หอยสังข์ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดขอชี้แจง
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้ 
 ประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท แยก
เป็น   แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง  ตั้งไว้รวม  5,646,236 บาท   

แผนงานบริหารทั่วไป           
งานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้รวม   5,924,920 บาท  แยกเป็น 
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม   4,891,520 บาท  แยกเป็น 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จ านวน     1,361,520 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน     3,530,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม      762,000 บาท  แยกเป็น  

 ค่าตอบแทน  จ านวน        ๑๔๕,000 บาท   
ค่าใช้สอย  จ านวน        425,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน        120,000 บาท   
ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน          72,000 บาท 
งบลงทุน  ตั้งไว้รวม      ๒๓๑,๔๐๐ บาท  แยกเป็น  
ค่าครุภัณฑ์  จ านวน        231,400 บาท   

/งบเงินอุดหนุน... 
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   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,423,174.54 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 10,874,753.66 บาท 
  

 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 20,362,301.62 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 5,788,495.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 7,944,581.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,367,145.62 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,005,800.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,256,280.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,939,700.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 



- ๑๐ - 

งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม        ๔๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น          
เงินอุดหนุน  จ านวน          40,๐00 บาท   

นางสาวสิริพร  ศรชัย   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง                           และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสิริพร  ศรชัย  ผู้อ านวยการ 

กองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงานบริหารงานคลัง ดังนี้      
งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้รวม    1,901,000 บาท  แยกเป็น             
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม    1,208,000 บาท  แยกเป็น   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน      1,208,000 บาท   
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม       660,000 บาท  แยกเป็น   
ค่าตอบแทน  จ านวน         115,000 บาท  
ค่าใช้สอย  จ านวน         240,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน           65,000 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน         240,000 บาท  
งบลงทุน  ตั้งไว้รวม         ๓๓,๐๐๐ บาท  แยกเป็น          

 ค่าครุภัณฑ์  จ านวน            33,000 บาท   

นางสาวนันทิยา  หอยสังข์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะ
ผู้บริหาร 

รก.หัวหน้าส านักปลัด                           และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนันทิยา  หอยสังข์  นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจง 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายงานควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน  แผนรักษาความสงบภายใน และงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
แยกเป็น    
งบบุคลากร  ตั้งไว้ รวม       350,000 บาท  แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน          350,000 บาท  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
ตั้งไว้รวม  210,000 บาท  แยกเป็น               
งบบุคลากร  ตั้งไว้ รวม        160,000 บาท  แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน          160,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไวร้วม          50,000 บาท  แยกเป็น 
ค่าตอบแทน  จ านวน          50,000 บาท   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้รวม  ๓๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น                 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม      ๓๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น           
ค่าใช้สอย  จ านวน        ๒20,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน        ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

/เรียน... 
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นางขวัญใจ  มณีบู่   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร 
รองปลัดฯ                                        และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางขวัญใจ มณีบู่ รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนต าบลส้มป่อยรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ขอชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
แผนงานการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ตั้งไว้รวม  ๕๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน   50,000 บาท  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ตั้งไว้รวม  ๓,๒๑๐,๔๔๔  แยกเป็น 
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม        606,000 บาท  แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    จ านวน          606,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม     ๑,๔๐๗,๔๔๔ บาท  แยกเป็น  
ค่าใช้สอย  จ านวน          ๖๙๘,๔๕๐ บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน          ๗๐๘,๙๙๔ บาท 
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม     ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท  แยกเป็น          

 เงินอุดหนุน  รวม       1,197,000 บาท   

นางสาวนันทิยา  หอยสังข์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะ
ผู้บริหาร 

รก.หัวหน้าส านักปลัด                          และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนันทิยา  หอยสังข์ นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจง 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข ดังนี้ 

       แผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
ตั้งไว้รวม 450,000 บาท  แยกเป็น 
งบบุคลากร  ตั้งไว้ รวม         350,000 บาท  แยกเป็น 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน           350,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม        ๑๐๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น          

 ค่าใช้สอย  จ านวน          100,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ตั้งไว้รวม  ๒๑๒,๐๐๐ บาท  แยกเป็น             
งบด าเนินงาน            ตั้งไว้รวม          72,000 บาท  แยกเป็น 
ค่าใช้สอย  จ านวน  ๗๒,๐๐๐ บาท   
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม        ๑๔๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น  
เงินอุดหนุน  จ านวน          140,000 บาท  

นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม              คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์  

ขอชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ และ 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
/แผนงาน... 
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       แผนงานสังคมสงเคราะห์            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ตั้งไว้รวม  125,000 บาท แยกเป็น  
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         125,000 บาท  แยกเป็น  
ค่าตอบแทน  จ านวน      10,000 บาท  
ค่าใช้สอย  จ านวน             95,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน             20,000 บาท 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
ตั้งไว้รวม  ๑๑๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น   
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         1๐0,000 บาท  แยกเป็น  
ค่าใช้สอย  จ านวน            100,000 บาท  
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม            10,000 บาท  แยกเป็น  
เงินอุดหนุน   จ านวน              ๑๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ตั้งไว้รวม  ๑,๑๖๑,๐๐๐ บาท  แยกเป็น                    
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม       1,108,000 บาท  แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน         1,108,000 บาท  
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม   ๕๓,๐๐๐ บาท  แยกเป็น  
ค่าตอบแทน  จ านวน    ๕๓,๐๐๐ บาท            
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                    
ตั้งไว้รวม  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม          150,000 บาท  แยกเป็น  
ค่าใช้สอย  จ านวน            150,000 บาท 

นางขวัญใจ  มณีบู่   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร 
รองปลัดฯ                                        และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางขวัญใจ มณีบู่ รองปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ตั้งไว้รวม  ๑,๓๖๒,๐๐๐ บาท  แยกเป็น      
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม         8๒2,000 บาท  แยกเป็น  
เงินเดือนฝ่ายประจ า จ านวน           822,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         518,000 บาท  แยกเป็น          
ค่าตอบแทน  จ านวน             53,000 บาท  
ค่าใช้สอย  จ านวน           340,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน             75,000 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน             50,000 บาท  



 
/งบลงทุน... 
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งบลงทุน            ตั้งไว้รวม           ๒๒,๐๐๐ บาท  แยกเป็น                        
ค่าครุภัณฑ์  จ านวน             22,000 บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ   ตั้งไว้รวม        200,000 บาท  

แยกเป็น 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         200,000 บาท  แยกเป็น  
ค่าใช้สอย  จ านวน           200,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
ตั้งไว้รวม  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น           
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         200,000 บาท  แยกเป็น  
ค่าใช้สอย  จ านวน           ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม           ๑๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนุน  จ านวน             10,000 บาท 

นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะ
ผู้บริหาร 

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง                       และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายพงษ์ณุรัตน์  นิตย์ใหม่ ขอชี้แจง 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตั้งไว้รวม  ๑,๙๕๘,๔๐๐ บาท  แยกเป็น            
งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม         974,000 บาท  แยกเป็น   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน           947,000 บาท 
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม         ๙๐๘,๐๐๐ บาท  แยกเป็น          
ค่าตอบแทน  จ านวน             53,000 บาท  
ค่าใช้สอย  จ านวน           625,000 บาท  
ค่าวัสดุ   จ านวน           230,000 บาท  
งบลงทุน  ตั้งไว้รวม           76,400 บาท  แยกเป็น           
ค่าครุภัณฑ์  จ านวน            76,400 บาท  
งานก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม      2,859,000 บาท  แยกเป็น 
งบลงทุน   ตั้งไว้รวม       2,859,000 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม            2,859,000 บาท 

นางสาวนันทิยา  หอยสังข์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะ
ผู้บริหาร 

รก.หัวหน้าส านักปลัด                           และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนันทิยา  หอยสังข์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  
ขอชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการเกษตร ดังนี้  

  แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้รวม           90,000 บาท  แยกเป็น  
งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม           50,000 บาท  แยกเป็น  



ค่าใช้สอย  จ านวน             50,000 บาท  
งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม    40,000 บาท  แยกเป็น  
เงินอุดหนุน  จ านวน             40,000 บาท  

/ท่านนายก... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก       ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยได้มีค าแถลง 
ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (วาระท่ี 1) ขั้นรับหลักการ   มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ 

      ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
     เลยนะครับ        
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 1) ขั้นรับหลักการ  
     โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกฯ ยกมือ....6.....เสียง)  ไม่เห็นชอบ...-.....เสียง  
     งดออกเสียง.....-.....เสียง)  
      เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 1) ขั้นรับ
     หลักการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 1) ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 ล าดับต่อไปผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการ
แปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญครับ 

นายอุทัย  กัตโร  ตามระเบียบฯ เมื่อสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีนายก องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เสนอตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 
45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และหมวด 8 ข้อ 103 และ 105 
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ ไม่เกิน 7 คน 
ให้สมาชิกสภาฯ ก าหนดว่าจะให้มีกี่คนและในการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ          
เป็นคณะกรรมการให้เสนอทีละชื่อและให้ สมาชิกให้ความเห็นชอบเป็น
รายบุคคลจนครบจ านวนที่สภาก าหนด  

 



/ตามท่ีเลขานุการ... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก      ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบไปแล้ว ต่อไปขอให้
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ก าหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ ขอเชิญ
     เสนอครับ 

 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์ 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้  
                                              เสนอให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน 

นายอุเทน  เทียมกระโทก       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ครับ  
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

 ผู้รับรอง นายอุทัย  กัตโร  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 ผู้รับรอง  นายสมพงษ์  อันศึกษา ส.อบต. หมู่ที่ 4 

ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ท่านที่ 1 ขอเชิญครับ 

 

นางสาวเพิ่ม  แฉล้มชาติ    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต. หมู่ที่ 2    คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเพ่ิม  แฉล้มชาติ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 2 ขอเสนอชื่อ           
นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ค่ะ 

 

ประธานสภาฯ     (ผู้รับรอง) 1. นายบุญมี  สถานเถื่อน  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
      (ผู้รับรอง) 2. นายสิงหา  สิงหาระโท  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

นายอุเทน  เทียมกระโทก   ขอเชิญเสนอท่านที่ 2  
ประธานสภาฯ  
   

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ                 
รองประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์ 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 1 ขอเสนอชื่อ   
                               นายสมพงษ์  อันศึกษา ส.อบต. หมูที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ค่ะ 
 

นายอุเทน  เทียมกระโทก   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาฯ     (ผู้รับรอง) 1. นางสาวเพ่ิม  แฉล้มชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 
      (ผู้รับรอง) 2. นายอุทัย  กัตโร ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายอุเทน  เทียมกระโทก   ขอเชิญเสนอท่านที่ 3  
ประธานสภาฯ  
   

นายสมพงษ์  อันศึกษา    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ                 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสมพงษ์  อันศึกษา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 4 ขอเสนอชื่อ  
        นายบญุมี สถานเถ่ือน ส.อบต. หมูที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  



/ ขอผู้รับรอง... 
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นายอุเทน  เทียมกระโทก   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาฯ     (ผู้รับรอง) 1. นายอุทัย  กัตโร ส.อบต. หมู่ที่ 3 
      (ผู้รับรอง) 2. นายสิงหา  สิงหาระโท ส.อบต. หมูที่ 6 

บัดนี้  ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ดังนี้ 
 1. นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  ส.อบต. หมูที่ ๑ 

 2. นายสมพงษ์  อันศึกษา  ส.อบต. หมูที่ 4 
 3. นายบุญมี  สถานเถื่อน  ส.อบต. หมูที่ 7  
 ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
 

นายอุทัย  กัตโร     ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือก ประธาน 
เลขานุการสภาฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันนี้หลังจากปิดการประชุม

สภาฯ แห่งนี้ครับ 

นายอุเทน  เทียมกระโทก    ต่อไปขอให้เสนอระยะเวลา  การเสนอค าแปรญัตติต่ อ               
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอครับ  
 

นายสมพงษ์  อันศึกษา    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ                
ส.อบต. หมู่ที่ 4    คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสมพงษ์  อันศึกษา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้ มี 
     ก าหนดแปรญัตติ จ านวน 4 วัน  ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม   

2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
 

นายอุเทน  เทียมกระโทก    มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
      (ผู้รับรอง) 1. นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
      (ผู้รับรอง) 2. นางสาวเพ่ิม  แฉล้มชาติ ส.อบต. หมูที่ 2 
 

เป็นอันว่าก าหนดรับแบบเสนอขอแปรญัตติ คือ  วันที่ 15 – 18  
สิงหาคม 2565  มีก าหนด  4 วัน  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

ดังนั้น ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันที่  25 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.  

     ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ขอเชิญครับ / 
เชิญท่านบุญมี  สถานเถ่ือน ครับ 
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นายบุญมี  สถานเถื่อน    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ                 
ส.อบต. หมู่ที่ 7    คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายบุญมี  สถานเถื่อน 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ที่ 7 ผมขออนุญาต   
     สอบถาม เกี่ยวกับเงินออมวันละบาท มีประชาชนฝากมาสอบถามว่าหากมี
     การลาออก หรือว่าเสียชีวิต ท าไมในการคืนเงินหรือสวัสดิการที่ประชาชน 
     ควรได้นั้นค่อนข้างท่ีจะล่าช้า อยากที่จะทราบสาเหตุครับ  
 

นายอุเทน  เทียมกระโทก  ผมขอชี้แจง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เป็น 
ประธานสภาฯ เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับ เนื่องจากจริงๆ แล้วองค์การบริหารส่วนต าบล

ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารเงินหรืองานเกี่ยวกับกองทุน แค่เพียงว่า
สถานที่ในการท างานของกองทุนนั้น อยู่ที่ส านักงานจึงมีพนักงานส่วน
ต าบลเป็นเลขานุการในการด าเนินงาน และขอให้พนักงานส่วนต าบลที่
รับผิดชอบได้ตอบค าถาม เชิญ นางสาวปัทมา รุกขสนธิ์ ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการฯ เชิญครับ 

 

นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์ 

ขอชี้แจงเป็นเบื้องต้นคือ ตอนนี้กองทุนก็ได้ด าเนินการตามข้ันตอนและแนว
ปฏิบัติที่จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งในการซักซ้อมแนวทางในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุน จึงอาจจะเกิดปัญหาในการคืนเงินหรือสวัสดิการบ้าง แต่
อย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่ลาออกให้ครบทุกท่านค่ะ 

นายสมนัด  แก้วก ากง    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 7 คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสมนัด  แก้วก ากง 

ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 7 ขอเสนอแนวทางอย่างนี้ครับ ให้มีการนัดประชุมเพ่ือ
แนวทางในการด าเนินงานและท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน และคณะกรรมการ
กองทุน เพื่อจะได้มีค าตอบให้กับประชาชนที่อยากทราบข้อมูลต่างๆ          
ขอบคุณครับ  

 
นายอุเทน  เทียมกระโทก    ต่อไปเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เชิญครับ                     
ประธานสภาฯ 
 

นายธัชชัย  โรจนวรางกูร    เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
ปลัด อบต.ส้มป่อย คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายธัชชัย โรจนวรางกูร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ขออนุญาตแจ้งเนื่องจากเมื่อสักครู่ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โทรมาแจ้งว่าได้จัดสรรเครื่องนอน
และเครื่องใช้ ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน ๒๐ ราย โดยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอโนนดินแดง ท่านจะมามอบในวันที่ 
15 สิงหาคม 2565 ครับ 

  

นายอุเทน  เทียมกระโทก    ต่อไปเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เชิญครับ                     
ประธานสภาฯ 
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นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.ส้มป่อย คณะผู้บริหาร และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอดิศักดิ์  นาวีสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ในส่วนของเงินออมทรัพย์วันละ
บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดีได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เนื่องจากเมื่อก่อนมีการสบ
ทบเงินกองทุนฯ จากภาคส่วนของรัฐบาลและอีกส่วนเป็นของท้องถิ่นซึ่ง
เมื่อก่อนกองทุนฯ มีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง และต่อมาในช่วงหลังนี้
ท้องถิ่นไม่มีการสมทบกองทุนฯ จึงท าให้เกิดปัญหาในส่วนของงบประมาณ
ซึ่งภาครัฐจัดสรรมาค่อนข้างน้อยท าให้รายจ่ายนั้นมากกว่ารายรับที่ได้มา 
และผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดท าบัญชีและเชิญ
ประชุมเพ่ือชี้แจงต่อไปแล้วครับ 

   

นายอุเทน  เทียมกระโทก    ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม             
ประธานสภาฯ    2565 โดยมีก าหนดการกิจกรรมรัฐพิธีในภาคเช้าเป็นการตักบาตร  

ข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ช่วงภาคค่ าก็จะเป็นพิธี
ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอ าเภอโนนดินแดง
พร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมหว่านวันแม่ ณ แปลงนาสาธิต อ าเภอโนนดินแดง
และเชิญร่วมกิจกรรมมอบเครื่องนอนและเครื่องใช้ให้กับผู้ที่ได้รับการ
จัดสรร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส้มป่อย  

มีท่านเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมแล้ว ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และขอ
ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ครับ 

   
                                            --------------------------------------------  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




